



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหลทรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะ  
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหลทรายได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา ตามประกาศฉบับลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ โดยได้ดำเนินการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะบุคคลไปแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเหลทรายโดยคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรฯ ได้ดำเนินการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะบุคคลตามหลักเกณฑ์และหลักสูตรที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับของแต่ละตำแหน่ง ดังมีรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเหลทรายได้กำหนดเงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศดังนี้

๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี

๒. ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหลทรายกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจจะก้าวล่วงเสียได้

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๔ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้ไปแล้ว ให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

การสอบแข่งขันครั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ทั้งนี้ หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้สอบแข่งขันได้แล้ว หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติโดยจะไม่บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีที่ตั้งลำดับที่ที่บรรจุหรือจะพิจารณาให้ออกจากราชการ ในกรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว

อนึ่ง สำหรับผู้ที่สอบแข่งขันได้ในลำดับที่ ๑ จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามอัตราตำแหน่งว่าง เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา ( ก.อบต.จังหวัดพังงา ) ได้มีมติความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหลทราย จะมีหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวอีกครั้งหนึ่ง

.../การทำสัญญา

**การทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะ**

องค์การบริหารส่วนตำบลเหลล จะทำสัญญาจ้างและแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรร จากผู้ที่สอบได้ ตามประกาศขึ้นบัญชีไว้ ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเหลลได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา (ก.อบต.จังหวัดพังงา) แล้วเท่านั้นและหากผู้สอบแข่งขันได้รายใดไม่มารายงานตัวต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเหลล ภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบ หรือถือว่าได้รับทราบหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ที่จะทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลเหลล และจะได้เรียกให้ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับถัดไปมาทำสัญญาจ้างต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



( นายสมชาย ทิพย์พิมล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหลล

**ผนวก ก**

(เอกสารแนบท้ายประกาศ อบต.เทล ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑  
บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในการเลือกสรรและประเมินสมรรถนะบุคคลทั่วไป  
เพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ )

ลำดับที่สอบได้	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๒	นางวงเดือน สุวรรณาคม

(ลงชื่อ).....  
( นายสมชาย ทิพย์พิมล )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทล